

รู้จัก..... 10 สุดยอดสถานที่พักผ่อนปี 2009

นำเสนอเมื่อ : 28 ก.ค. 2552

10 สุดยอดสถานที่พักผ่อนปี 09

**ไปดูสถานที่ท่องเที่ยว ตามภูมิภาคต่างๆ ที่ อิตาลีเป็น 10
สุดยอดของสถานที่สำหรับท่องเที่ยวช่วงพักผ่อน ปลายปี 2009 นี้**



ล่วงผ่านเข้าครึ่งปีหลัง พร้อมคืบคลานใกล้ช่วงท้ายปีเข้าไปทุกขณะ สำหรับปี 2009 หรือ 2552 นี้ก็ส่งผลให้เหล่าบรรดาธุรกิจท่องเที่ยวทั่วโลก เริ่มขยับตัวจัดแคมเปญต่างๆ เพื่อ กระตุ้นธุรกิจด้านนี้ให้กระเตื้องขึ้น หลังจากถูกวิกฤติเศรษฐกิจ หรือที่นักแหม่เรียกกันแบบ นานี้อมร้อย แต่ดันกร่อยไปถนัดใจว่า "วิกฤติแฮมเบอร์เกอร์" จากสหรัฐฯ นั้นเข้าถาโถม เลนงาน จนงอมพระรามกันไปตามๆ กัน มีหน้าซ้ำเจอเคราะห์ซ้ำกรรมซัด เมื่อ "ไซหวัด ใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009" เชาเลนงานอีกระลอก

อย่างไรก็ตาม บรรดาธุรกิจท่องเที่ยวตามที่ต่างๆ ทั่วโลก ก็ต้องดิ้นสู้เพื่อฟันฝ่า วิกฤติทั้ง 2 งานที่ถึงโถมประดังประเดกันนั้นให้ได้ ด้วยการดึงดูดคณะนักท่องเที่ยวยุคใหม่ จากทั่ว ทุกมุมโลก ให้เดินทางมาในช่วงหยุดพักผ่อน หรือพักผ่อนแบบยาวๆ ในช่วงท้ายของปีนี้

จากการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีเป้าหมาย ยกการท่องเที่ยวช่วงพักผ่อน ปลายปีนี้ทั่วโลก ก็พบว่ามีสถานท่องเที่ยว ตามภูมิภาคต่างๆ เป็นจุดหมายการเดินทางของ พวกเขาเหล่านั้น ซึ่งที่นับว่าฮิตฮอตเป็น 10 สุดยอดของสถานที่สำหรับท่องเที่ยวช่วงพักผ่อน ปลายปี ไต่แก

1. ฮาวาย

ดู สถานที่แห่งนี้ แม้ว่าเป็นรัฐน้องนุชสุดท้อง คือ รัฐ 50 ของสหรัฐฯ แต่ทว่า มีชื่อเสียงดังโด่งดานการท่องเที่ยว จากการที่ชายหาดสวยๆ และธรรมชาติยังสมบูรณ์อย่าง เต็มเปี่ยม เป็นแม่เหล็กดึงดูดเม็ดเงินจากบรรดาผู้ที่ชื่นชอบบรรยากาศริมหาด สายลม และ สองเรา (หรือมากกว่า 2 ก็ไม่มีใครว่า)

2. ลาสเวกัส

สถานท่องเที่ยวแห่งนี้ ตั้งอยู่ที่ นครลาสเวกัส รัฐเนวาดาห์ ประเทศสหรัฐอเมริกา รองรับสำหรับผู้ที่ต้องการความบันเทิงแบบครบวงจร และมีเครื่องอำนวยความสะดวกที่เต็มเปี่ยมด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย รอให้บริการอย่างครบครัน โดยที่นับว่าขึ้นชื่อ จนเป็นที่ใฝ่ฝันของของนักท่องเที่ยวทั่วโลกนี้ ก็คือ "ซีซาร์ พาเลซ" นั้นเอง ซึ่งคนไทยคุ้นหูเป็น อย่างดี ในฐานะที่เป็นสังเวียนชกมวยระดับโลก

3. ไอซ์แลนด์

สถานท่องเที่ยวที่จะกล่าวถึงนี้ ต้องถือว่า ทำให้หลายๆ คน "เซ็มขัดสั้น" คือ "คาดไม่ถึง" กันทีเดียว ว่าดินแดนแถบยุโรปเหนือหรือนอร์ดิกแห่งนี้ จะเป็นที่หลบภัยหนาว นั่นคือ "เกาะไอซ์แลนด์" แทบไม่น่าเชื่อว่าเกาะแห่งนี้มีที่อบอุ่นอยู่หลายแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สถานที่ที่เป็นน้ำพุร้อน บ่อน้ำร้อน ร่มทะเลสาบที่มีกระแสความร้อนให้พิกาย ทั้งนี้ เป็นผลมาจากภูเขาไฟหลายลูกบนเกาะดังกล่าวนั่นเอง ส่งผลให้นักท่องเที่ยวหิวหนาวเดินทางไปขอไออุ่นจากไอซ์แลนด์กันเป็นจำนวนมาก

4. เม็กซิโก

ถึงแม้ว่าประเทศแห่งนี้ ถูกศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคระบาดของสหรัฐฯ ประกาศลดอันดับความน่าท่องเที่ยวลง เพราะหวาดผวากับไขหวัดสายพันธุ์ใหม่ 2009 แต่ทว่า ก็หาได้ทำให้นักท่องเที่ยวเสื่อมคลายความใฝ่ฝันที่อยากจะ ไปเยือนแดนจิงโกแห่งนี้ไม่ โดยยังเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวช่วงพักร้อนยาวๆ ในปลายปีนี้ ระดับตงๆ เหมือนเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชายหาดแค่นั่นที่ยังมีมนต์ขลังไม่เสื่อมคลาย

5. บูดาเปสต์

สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ เป็นเมืองหลวงของประเทศฮังการี โดยมีโบราณสถานอันเก่าแก่ที่สืบเนื่องมาตั้งแต่ยุโรปสมัยกลาง รอให้บรรดานักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมายลโฉม โดยศิลปกรรมในบูดาเปสต์ เป็นฝีมือลายมือของพวกเขาแมกยาร์ ซึ่งเป็นลูกผสมระหว่าง ยุโรปกับชาวฮันจากเอเชีย ที่กรีธาทัพเข้าไปในสมัยกลางนั่นเอง

6. ฮอนดูรัส

ถึงแม้ประเทศแห่งนี้กำลังคุกรุ่นด้วยบรรยากาศ "มีอบชนมีอบ" ระหว่างฝ่ายที่ต่อต้านและสนับสนุนคณะรัฐประหาร แต่ก็ไม่ได้ทำให้ฮอนดูรัส เสื่อมมนต์ขลังของสถานท่องเที่ยวเลย เพราะยังเป็นจุดหมายปลายทางของคณะนักท่องเที่ยวอย่าง สม่าเสมอ จากการที่ประเทศดังกล่าวมีโบราณสถานของพวกเขามาอยู่เป็นจำนวนมาก เช่น ที่โบราณสถาน ซึ่งคล้ายชิγκูแรต ในเมืองโคปาน เป็นต้น

7. กัมพูชา

ต้องยอมรับว่าประเทศแห่งนี้ เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากมีโบราณสถานมากมาย ตั้งแต่สมัยอาณาจักรขอม เช่น ปราสาทนครวัด นครธม เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีธรรมชาติที่ยังสมบูรณ์รอให้คณะนักท่องเที่ยว มาเที่ยวชม เช่น ที่เวรันดา เนเชอรัล รีซอร์ต เป็นต้น ที่สร้างที่พักด้วย แบบสถาปัตยกรรมสไตล์พื้นบ้านภูมิปัญญา ทามกลางบรรยากาศแมกไมทางธรรมชาติ

8. ครีต

"ครีต" เป็นเกาะ ปัจจุบันอยู่ในประเทศกรีซ โดยชื่อนี้เห็นทีจะไม่ต้องสาธยายกัน ให้มาก ความเพราะนี่คือแหล่งอารยธรรมของโลกโบราณที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่ง นั่นคือ "อารยธรรมกรีก" นั่นเอง โดยหนึ่งในสถานที่ที่บรรดานักท่องเที่ยวใฝ่ฝันอยากมา ยลโฉม นั่น ก็เช่น ประภาคาร "ซาเนีย" บนท่าเรือเวเนเทีย เป็นต้น

9. บูเอโนสไอเรส

ใครที่คิดว่า "อาร์เจนตินา" จะเก่งเฉพาะแต่เรื่องฟุตบอลเท่านั้น ถือว่า คิดผิดถนัด เพราะประเทศแดนละตินอเมริกาแห่งนี้ มีแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ง จนถึงขั้นถูกยกให้อันดับที่สิบแทนกับเขาด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง "บูเอโนสไอเรส" เมืองหลวงแห่งแดนฟ้าขาว แห่งนี้ ได้รับยกย่องให้เป็น "กรุงปารีสแห่งอเมริกาใต้" กันเลยทีเดียว

10. ซิมบับเว

สถานที่แห่งนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการผจญภัยแบบเล็กๆ กับบรรดาฝูงสัตว์ป่า ดังนั้น จึงไม่ควรพลาดที่จะไปเยือน "ซิมบับเว" หนึ่งในประเทศย่านกาฬทวีปหรือแอฟริกา โดยสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญขึ้นชื่อ ก็ได้แก่ อุทยานแห่งชาติฮวงเก อยู่ในเมืองฮวงเก ทางตะวันออกของซิมบับเว

ที่มา ไอเอ็นเอ็น